
BORGARRÁÐ 13. desember 2018: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Flokks fólksins um svar 
við bréfsendingum - R18120108

Það er talsvert kvartað yfir að bréfum til Reykjavíkurborgar sé ekki svarað. Flokkur fólksins 
vill fá upplýsingar um. Áheyrnarfulltrúi vill kalla eftir reglum um þessi mál og spyr jafnframt 
hvort reglur eru samræmdar milli deilda og sviða. 


